

Số: 883/ĐHKH-TTPC

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11 năm 2015

V/v báo cáo kết quả tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc

Kính gửi: Ban Pháp chế và Thi đua Đại học Thái Nguyên

Thực hiện Công văn số 1392/ĐHTN-PCTĐ ngày 20/7/2015 của Đại học Thái Nguyên về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-BTC ngày 22/6/2015 của Ủy ban Dân tộc - Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Quy chế, Thử lệ cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quy định pháp luật liên quan và chính sách dân tộc” trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc;

Ngày 17/8/2015, trường Đại học Khoa học đã ban hành văn bản số 558/ĐHKH-TTPC về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc. Trong đó, nhà trường đã phát động phong trào tham gia cuộc thi và tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số đang công tác và học tập tại trường hưởng ứng tham gia cuộc thi. Các đơn vị thuộc trường cũng đã phổ biến rộng rãi, đầy đủ Quy chế, Thử lệ cuộc thi để những người tham gia cuộc thi được rõ và thực hiện (Quy chế, Thử lệ cuộc thi cũng được đăng tải lên Website trường). Nhà trường luôn theo dõi, đôn đốc cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Kết quả cuộc thi: Mặc dù nhà trường đã phát động rộng rãi cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc nhưng do vào tháng 3/2015, nhà trường đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh nhà trường theo Kế hoạch tổ chức cuộc thi của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, khi phát động cuộc



thi tìm hiểu Hiến pháp, Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc, số lượng cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số của nhà trường tham gia cuộc thi không nhiều. Cụ thể, nhà trường đã có 68 cán bộ, sinh viên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quy định pháp luật liên quan và chính sách dân tộc” trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc nhưng không có cán bộ, sinh viên được giải trong các kỳ thi tuần, tháng, quý.

Trên đây là kết quả tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quy định pháp luật liên quan và chính sách dân tộc” trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc của trường Đại học Khoa học. Nhà trường xin báo cáo Đại học Thái nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Edocman, Website trường;
- Lưu VT; TTPC.



PCS.MS. *Nguyễn Quốc Chính*

